



คำสั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ที่ ๖๔๙ / ๒๕๖๔

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงขอแต่งตั้ง  
คณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ดังนี้

**๑. คณะอนุกรรมการอำนวยการ**

อธิการบดี	ประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พีระพล เดชะตุนวงศ์)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิ่งแก้ว เอี่ยมแฉล้ม)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพรัตน์ ภัยวิมุตติ)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริวัตร คัมภีรภาพพัฒน์)	รองประธานกรรมการ
รองอธิการบดี (นายชัยศักดิ์ คล้ายแดง)	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอื้อมฟ้า นาคโต)	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นายบุญช่วย เจริญผล)	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางฉัตรกาญจน์ ธรรมาศ)	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางสาวอรอนงค์ สรรเสริญ)	รองประธานกรรมการ
ผู้ช่วยอธิการบดี (นางพรศรี โรจน์เมธี)	รองประธานกรรมการ
คณบดีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม	กรรมการ
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ	กรรมการ
คณบดีคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์	กรรมการ
คณบดีคณะอุตสาหกรรมสิ่งทอ	กรรมการ
คณบดีคณะศิลปศาสตร์	กรรมการ
คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ	กรรมการ

ผู้อำนวยการสำนัก...

ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ	กรรมการ
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองคลัง	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองบริหารงานบุคคล	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการกองกลาง	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการสำนักงานสหกิจศึกษา	กรรมการ
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	กรรมการ
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	กรรมการและเลขานุการ

## ๒. คณะอนุกรรมการดำเนินงาน

### ประธานกรรมการ

นายธวัชชัย สารวงษ์

### กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กิตติ	เฉลิมฉัตรวรากร	นายเกรียงศักดิ์	อาภามงคล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศักดิ์ดา	ปรีชาวัฒน์สกุล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สมเกียรติ	อรุณเศรษฐานนท์
นางสาวกฤษณา	กิมเล้งจิว	นางสาวรพีพัฒน์	ศรีศิลารักษ์
นางสรานีย์	สุทธิศรีปก	นายอรทัย	เจริญสิทธิ์
นางสาวณัฐพร	ยิ่งยงวัฒนกุล	นายวิสสกร	มณีนิล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปทุมทิพย์	ปราบพาล	ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศศิวิมล	วุฒิกนกกาญจน์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ	แดงศรี	นายปิยะ	กิริพันธ์เมธี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกพร	บุญทรง	นางกุลชยา	พงษ์แสวง
นายสุรวิทย์	นันทการ์ตัน	นางสาวอนัญญา	ไทยบุญนาค
นายประเสริฐ	อยู่สำราญ	ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุ่งทิวา	เสาร์สิงห์
นายศุภศิลป์	เฟื่องฟู่ง	ผู้ช่วยศาสตราจารย์นริรัตน์	สร้อยศรี
นางประภาภรณ์	แสงสุวรรณ	นายสมชาย	ดิษฐาภรณ์

นายสุรียา...

นายสุรียา	สงค์อินทร์	นางสาวฤทัยรัตน์	สุทธิสุวรรณ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุภัทร	ตางาม	ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนฤต	เงินส่งเสริม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐชัย	สงวนทรัพย์	นางสาวพิชามญช์	น้อยสุวรรณ
นายธนวรรณ	เวียงสีมา	ว่าที่ร้อยตรี ภัทรวรรณ	ไกรปิยะเศรษฐ์
นายเกรียงไกร	พลະสนธิ	นายทฤษฎาน	นิยมชูชื่น
นางนุชริน	ทองพูล	นายจตุพล	ขาวฟอง
นายสุพจน์	สระทองกลาง	นางสาวมนรดา	ศิริมงคล
นายบุญชัย	ด้วงสวัสดิ์	นางสาวปนัดภา	พิมพ์สี
นายนิสิต	เรืองสว่าง	นายสาโรช	เจริญศักดิ์
นายเพชร	สุธิภรณ์	นางบุรณี	อดิครพันธ์กุล
นางสาวพรรัก	เขาวโยธิน	นายอิทธิณัฐ	ตันติวิทพงศ์
นายวิสุทธิ์	แช่แต่	นางสาวสุวรรณา	รุ่งเรือง
นายลภน	ทองเกตุ		

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(รองศาสตราจารย์พิชัย จันทน์มณี)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ